

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวงฯ	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่	พื้นที่ตำบลบางหลวง	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรจำนวน 15 คน	ไม่มีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เครื่องจักรกลต้องมีการซ่อมแซมซึ่งต้องมียุทในการซ่อมแซม	สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญของการผลิตสารชีวภัณฑ์ และร่วมกับสมาชิกวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายบริหารกองทุนสำรอง	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นพื้นที่พึ่งให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่เมื่อเกิดโรคและแมลงระบาด
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ตำบลมหาพรหมณ์	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคพืชเป็นบางพื้นที่ และปัญหาเรื่องน้ำ	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคพืช และมีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	ควรมีการใช้กลไกของศจช.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคพืช และสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ใช้กรณีทำการเกษตร
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 3 ตำบลลพเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ YSF	กล้วยน้ำว้าไม่เพียงพอดต่อการทำกล้วยอบ พลังงานแสงอาทิตย์	ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามากขึ้น	ควรมีการวางแผนบริหารจัดการด้านการหาแหล่งขายกล้วยน้ำว้า
	กลุ่มยุวเกษตรกร	หมู่ 1 ตำบลมหาพรหมณ์	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร	ยุวเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมในเชิงรุก	สร้างการรับรู้การและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม	ควรส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร
งานภารกิจกรมฯ	ศจช.เครือข่าย	หมู่ 8 ตำบลลพเจา	การถ่ายทอดความรู้การทำแคลเซียมไบรอน มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย	เกษตรกรไม่มีความรู้ในการผลิตไว้ใช้เอง	ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต และสร้างองค์ความรู้ในการผลิต	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ และการทำแคลเซียมไบรอนอย่างสม่ำเสมอ
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการเก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	ตำบลลพเจา	เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	แนะนำการใช้งาน Farm book เกษตรกรส่วนใหญ่อายุเยอะ และไม่มี โทรศัพท์ Smart phone	ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ให้อาสาสมัครเกษตรกรเป็นแกนหลักในการขึ้นทะเบียน	ควรมีการประชาสัมพันธ์เกษตรกร รวมถึงลูกหลานเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Farmbook
	กลุ่มเสริมสร้างรายได้	ตำบลไทรน้อย	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง	แนะนำให้เกษตรกรให้แนวทางการดำเนินกิจกรรม และช่องทางบริหารจัดการจำหน่าย	ควรมีการสนับสนุนติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
งานปกติ	งานทะเบียนเกษตรกร	พื้นที่ 16 ตำบล ของอำเภอบางบาล	ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งแบบเขียน ทบก.01 และระบบ Farm book	เกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะและไม่มี โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและไม่มีความรู้เรื่องการใช้ Farm book	ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการปรับปรุง Farm bbook แก่ออาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรกร	ส่งเสริมให้ออกม. ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน Farm bbook เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปี 2563/64	พื้นที่ 16 ตำบล ของอำเภอบางบาล	ติดตามการปลูกข้าวในพื้นที่ในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลรายงานข้าวนาปีรายสัปดาห์ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ	พื้นที่บางสวนยังไม่มีการทำนาและฝนยังคงไม่มาก ทำให้บางพื้นที่ขาดน้ำในการทำนา	ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานอย่างละเอียด	ควรมีการร่วมกันสร้างพื้นที่เก็บน้ำและมีแผนบริหารการใช้น้ำ ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....

(นางศิริ ตริ่มรงค์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอวังน้อย รักษาการแทน
เกษตรอำเภอบางบาล

